

Số 001171 /2010/CV-TCKH

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Một số nội dung liên quan Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 được kiểm toán

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

Sau khi báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2009 của Vinaconex được công bố kèm theo văn bản giải trình sự chênh lệch số liệu lợi nhuận trước và sau kiểm toán, đã có nhiều dư luận xoay quanh vấn đề chênh lệch này. Tổng Công ty Vinaconex thông tin thêm để các cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm hiểu rõ nguyên nhân của sự chênh lệch như sau:

Lợi nhuận kế toán hợp nhất trước kiểm toán của Tổng Công ty là: 269,113 tỷ đồng, sau kiểm toán là 5,821 tỷ đồng, chênh lệch giảm 263,292 tỷ đồng. Ngoài ảnh hưởng từ báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán của các Công ty thành viên làm thay đổi kết quả kinh doanh sau hợp nhất, nguyên nhân chủ yếu là do hạch toán điều chỉnh khoản chênh lệch tỷ giá đối với các khoản vay dài hạn bằng ngoại tệ trong giai đoạn xây dựng nhà máy Xi măng Cẩm Phả và Nhà máy nước Vinaconex.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Cẩm Phả và Nhà máy nước Vinaconex là 467,575 tỷ đồng. Sở dĩ, khoản chênh lệch tỷ giá này không được Vinaconex hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính năm 2008 vì đây là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phát sinh trong giai đoạn đầu tư dự án, khoản chênh lệch tỷ giá này gắn liền với nghĩa vụ trả nợ của dự án nên cần phải lấy nguồn thu từ dự án để hoàn trả, nếu đưa vào giảm lợi nhuận năm 2008 sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp ngay đến lợi ích của các cổ đông tại thời điểm đó và sau này có thể mang lại lợi nhuận bất hợp lý nếu tỷ giá giảm xuống. Chính ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về vấn đề này đã làm cho hồ sơ xin cấp phép tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng của Tổng Công ty đến nay vẫn chưa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Xử lý nghiệp vụ kinh tế này lúc đó đang tồn tại bất cập về chính sách không chỉ đối với Vinaconex mà còn có nhiều doanh nghiệp khác, trong đó cách xử lý ở mỗi doanh nghiệp khác nhau và đang được các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính dự thảo văn bản hướng dẫn tháo gỡ (thể hiện bằng Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009).





Năm 2009, do hai dự án nói trên đã hoàn thành việc đầu tư và chính thức chuyển giao tài sản cho Công ty con tiếp nhận, khai thác nên trong báo cáo tài chính của Công ty Mẹ toàn bộ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính, còn ở các Công ty con, khoản chênh lệch tỷ giá đã được cấu thành vào giá trị tài sản và trích khấu hao theo chế độ quy định (15 năm đối với tài sản là thiết bị). Vì vậy, khi lập báo cáo hợp nhất trước kiểm toán, chi phí kinh doanh chỉ phản ánh một phần khoản chênh lệch tỷ giá nói trên với giá trị tương ứng với phần khấu hao tài sản cố định mà Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả và Công ty TNHH Nước sạch Vinaconex đã phân bổ vào giá thành sản phẩm. Điều này là phù hợp với thực tế khai thác tài sản hình thành sau đầu tư của hai dự án. Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, ý kiến của kiểm toán viên là việc phân bổ chênh lệch tỷ giá này phải được nhất quán giữa việc hạch toán tại báo cáo của Công ty Mẹ và báo cáo hợp nhất Tổng Công ty. Vì vậy, theo chuẩn mực kế toán, để kiểm toán viên không nêu các ý kiến ngoại trừ, đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đáp ứng được điều kiện cấp phép tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu, trên báo cáo tài chính hợp nhất Vinaconex cần phải hạch toán tăng chi phí toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá đồng thời giảm chi phí phần khấu hao tài sản cố định nói trên dẫn đến làm giảm lợi nhuận sau thuế mặc dù điều này không phản ánh đúng tình trạng tài sản và vốn chủ sở hữu ở các Công ty thành viên.

Vinaconex thấy rằng, việc hạch toán như trên thực tế không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của Vinaconex cũng như không làm thay đổi lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty Mẹ và các Công ty thành viên, hay nói cách khác không làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông. Trong trường hợp Vinaconex giảm bớt tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, xuống dưới 50% thì trách nhiệm hợp nhất không còn nữa. Khi đó, báo cáo hợp nhất lại được hạch toán tăng khoản lợi nhuận đang được coi là nội bộ từ việc bàn giao dự án này.

Với mong muốn số liệu báo cáo tài chính công bố được minh bạch, giúp các cổ đông, các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về số liệu đã công bố, Vinaconex xin trân trọng thông tin tới quý cổ đông và các nhà đầu tư nội dung chi tiết như trên và mong nhận được sự chia sẻ của các cổ đông và nhà đầu tư về quan điểm ghi nhận và số liệu công bố báo cáo.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận**

- Như kính gửi
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Giám đốc các Ban chức năng;
- Website Vinaconex;
- Lưu VP, TCKH, ĐNPC

#### **TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thành Phương*